

ด่วนที่สุด

ที่ ลป ๐๐๑๗.๒/ว ๙๔๗๓๐



ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ถนนวชิราวุธดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายกเทศมนตรีนครลำปาง ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๑๗.๒/ว ๙๔๗๙ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารการยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในการระบาดระลอก เมษายน ๒๕๖๔ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิด - 19 ประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทวีคูณ และกระจายไปทุกจังหวัดอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสัมพันธ์กับสถานบันเทิง กิจกรรมรวมกลุ่มงานเลี้ยงสังสรรค์และแพร่กระจายไปในผู้สัมผัสในครอบครัว กลุ่มเพื่อน และที่ทำงาน โดยเชื้อที่พบแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่าเดิม ประกอบกับเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ศูนย์บริหารสถานการณ์-โควิด - 19 (ศบค.) ได้แถลงปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เป็น ๒ ระดับ คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุด ๑๘ จังหวัด และพื้นที่ควบคุม ๕๙ จังหวัด โดยจังหวัดลำปางอยู่ในกลุ่มพื้นที่ควบคุม ซึ่งขณะนี้ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ดำเนินการควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ภายใต้ทรัพยากรที่จังหวัดลำปางมีอยู่อย่างเต็มความสามารถ

ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดวงกว้างจากผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการที่เดินทางกลับหลังเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการลดการแพร่เชื้อที่สัมพันธ์กับสถานบันเทิง การรวมกลุ่ม การสังสรรค์ และปัจจัยที่ทำให้มีการระบาดวงกว้าง จังหวัดลำปางจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดำเนินการ ดังนี้

๑. งด ชะลอหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคที่อาจทำให้เสี่ยงหรือมีโอกาสติดโรค สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้ขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และรายงานให้จังหวัดลำปางทราบด้วย

๒. เลื่อนหรืองดการจัดกิจกรรมสังสรรค์ งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงในช่วงเวลานี้
ออกไปก่อน

๓. ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการภาคเอกชนให้พิจารณาและดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรในความรับผิดชอบ โดยอาจเป็นการปฏิบัติงานนอก-

/สถานที่ตั้ง...

สถานที่ตั้ง การสลับวันทำงาน หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จังหวัดลำปางขอให้ถือปฏิบัติฯ ให้เป็นไปตามหนังสือจังหวัด-
ลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๑๗.๒/ว ๙๔๗๙ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอทุกอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
โทร/โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๗๐



QR Code
สิ่งที่ส่งมาด้วย